

#### 4 อันดับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดกาล

หากพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ก็มีหลายที่ให้เรานึกถึง ต่อให้เที่ยวทุกวัน ก็ยังไม่มีทางที่จะเที่ยวครบทุกแห่ง แต่มีบางสถานที่ที่ได้รับความนิยมตลอดกาล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่มีนักท่องเที่ยวเลือกเป็นตัวเลือกแรกๆ ในการเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจ โดยมี 5 อันดับ ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ถ้าอยากรู้ว่ามีที่ไหนบ้างก็มาดูกันเลยว่า 4 ที่ท่องเที่ยวต่อไปนี้ คุณเคยไปมาหรือยัง และถ้าหากว่ายังไม่เคยไป ก็เตรียมจัดกระเป๋าเดินทางไปสัมผัสความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้กันได้เลย

1. วัดพระแก้ว ( วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยความที่เป็นวัดที่อยู่ในเมืองหลวงและเป็นวัดในพื้นที่ของพระบรมมหาราชวัง ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้เห็นความสวยงามของวัดแห่งนี้กันเป็นอย่างดี ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกต และมีการตกแต่งอย่างอลังการงานสร้าง ทั้งจิตรกรรมฝาผนังที่ใช้เรื่องราวของรามเกียรติ์มาเป็นเรื่องเล่าอย่างตระกาลตาที่สุด
2. อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดอยุธยา สถานที่แห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชธานีมาก่อน และมีอายุยาวนานยาวนานถึง 417 ปีมาแล้ว ปัจจุบันกลายเป็นมรดกของโลกไปโดยปริยาย ภายในมีสถาปัตยกรรมโบราณมากมายที่ยังเหลือความงามอยู่ และอุทยานแห่งนี้ก็อยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมากรุงเทพมหานครสามารถเดินทางมาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้ได้ไม่ไกลไม่ไกล
3. พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นอีกหนึ่งตำนานที่มีการก่อสร้างมานานกว่า 2,300 กว่าปีมาแล้ว และมีเรื่องเล่าว่าเคยมีพระอรหันต์กว่า 500 องค์ได้มีการนำพระอัฐธาตุของพระพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ที่สถานที่แห่งนี้ และแม้ว่าพระธาตุพนมจะเคยทลายมาแล้วแต่ชาวไทยก็ยังได้บริจาคทุนส่วนตัวเพื่อร่วมกันบูรณะขึ้นมาใหม่ ในปัจจุบันจึงเป็นสถานที่ที่คนไทยมักจะมาสักการบูชา โดยเฉพาะในวันเพ็ญเดือน 3 ในทุกๆปี จะมีงานสมโภชพระธาตุพนม นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศก็จะเดินทางร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
4. อุทยานแห่งชาติอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ว่ากันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นยอดเขาที่มีความสูงที่สุดของประเทศไทย โดยวัดได้ 2,565 เมตร ภูมิอากาศทั่วไปมีความหนาวเย็น อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้นานาพรรณ สัตว์ป่าหายากมากมาย รวมถึงน้ำตกต่างๆขนาดใหญ่ ทำให้นักท่องเที่ยวหลังไกลเดินทางมาชมความงามของยอดเขาสูงแห่งนี้ในทุกๆปีอย่างหนาแน่น

และนี่ก็เป็น 4 สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดกาล ไม่ว่าจะปีไหนก็มีคนแน่นมากมายในทุกๆปี